

Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Quỳnh Phụ có nhiều việc làm thiết thực như: giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người có công (NCC) và thân nhân NCC, vận động các nguồn lực hỗ trợ NCC và thân nhân NCC, chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ Việt Nam anh hùng còn sống, trích ngân sách huyện tặng quà thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và NCC trên địa bàn huyện. Năm nay, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), để chuẩn bị cho các hoạt động và lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, ý nghĩa, cùng với xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể, phân công nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, huyện, các địa phương trích kinh phí tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, NCC với cách mạng.

Bà Phạm Thị Thúy Mùi, Phó Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Quỳnh Phụ cho biết: Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngoài các hoạt động chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, năm nay huyện bố trí ngân sách khoảng 300 triệu đồng để tu sửa đài tưởng niệm liệt sĩ của huyện, hỗ trợ hơn 100 triệu đồng để sửa chữa nhà ở cho NCC. Ngoài các suất quà của trung ương, của tỉnh, năm nay huyện trích kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng để trao 11.557 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho NCC và thân nhân NCC; nhiều địa phương cũng bố trí ngân sách tặng quà NCC.

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27/7/1947 - 27/7/2022)

Hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ



Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà cho các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Đông Hưng là huyện duy nhất trong tỉnh quy hoạch các phần mộ liệt sĩ về nghĩa trang liệt sĩ tập trung tại huyện, do vậy công tác tu bổ, tôn tạo luôn được huyện quan tâm. Ông Nguyễn Ngọc Mạnh, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Hưng xây dựng năm 1979, đến nay có hơn 2.730 phần mộ đã được quy

tạp về. Sau hơn 40 năm, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Đầu tháng 6/2022, từ nguồn kinh phí của quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tỉnh và huyện gần 1 tỷ đồng, huyện sửa chữa lại đài Tổ quốc ghi công, nhà bia liệt sĩ..., phần đài đến ngày 20/7 hoàn thành và Xã hội huyện cho biết: Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đông Hưng xây dựng năm 1979, đến nay có hơn 2.730 phần mộ đã được quy

đoàn viên, thanh niên cùng nhân dân vệ sinh khuôn viên nghĩa trang và các phần mộ liệt sĩ; thay thế những lọ hoa bị nứt, vỡ và toàn bộ hoa cũ bằng hoa mới để ngày 26/7 thân nhân liệt sĩ và nhân dân trong huyện trở về nghĩa trang cầu siêu và thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tổ chức hàng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh công lao, đóng

góp, hy sinh của NCC trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân về lòng biết ơn người và NCC với cách mạng. Ông Nguyễn Văn Trường, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể cho các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ. Theo đó, cùng với các hoạt động chăm lo cho NCC, trong tháng 7 tỉnh sẽ có hàng loạt hoạt động lớn như: tổ chức thăm hỏi, trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho NCC và thân nhân NCC. Riêng với quà của tỉnh, năm nay sẽ trao 87.318 suất, mỗi suất trị giá 600.000 đồng (gồm 200.000 đồng tiền mặt và 400.000 đồng bằng hiện vật). Đồng thời, tổ chức các đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 và một số nghĩa trang liệt sĩ ở Điện Biên, Hà Giang; tổ chức lễ kỷ niệm và gặp mặt NCC tiêu biểu vào ngày 26/7 và dâng hương, đặt vòng hoa, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh; phát động xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"...

Tri ân NCC với cách mạng, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về ngày Thương binh - Liệt sĩ.

NGUYỄN CƯỜNG

Ý kiến cử tri gửi tới kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII

Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII diễn ra từ ngày 11 - 13/7/2022. Trước kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, đã có nhiều ý kiến cử tri về các lĩnh vực gửi tới kỳ họp.

Ông Hoàng Đình Vinh, xã Chi Lăng (Hưng Hà)



Hiện nay sản xuất nông, ngư nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Giá cả các loại vật tư nông nghiệp đều tăng, thậm chí có những mặt hàng tăng gấp đôi so với năm trước. Trong khi đó, chăn nuôi gặp dịch bệnh, sản lượng đánh bắt thủy sản không cao, giá cả nông sản thấp, thị trường tiêu thụ bấp bênh... Vì vậy, đời sống nhân dân gặp khó khăn, một số người không thấy sự mặn mà với sản xuất, đồng ruộng có nguy cơ bỏ hoang nhiều, nhiều tàu thuyền không ra khơi đánh bắt do giá xăng dầu tăng cao. Chúng tôi mong tỉnh tiếp tục có thêm nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất linh hoạt, hiệu quả, tập trung bình ổn thị trường, bảo đảm đầu ra cho nông sản để giúp đỡ nông dân, ngư dân vượt qua thời điểm khó khăn.

Ông Đoàn Ngọc Vụ, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ)



Chúng tôi rất phấn khởi bởi những năm gần đây tỉnh đã thu hút nhiều dự án đầu tư, xây dựng Khu kinh tế và các khu, cụm công nghiệp. Đây là một trong những đòn bẩy tích cực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Hàng loạt công trình, dự án được khởi công đúng và vượt kế hoạch một phần nhờ làm tốt công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đặc biệt, tại nhiều dự án người dân tuy chưa được nhận tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng nhưng đã tự nguyện phá dỡ các công trình trên đất, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án. Tuy nhiên, hiện nay một số dự án đang được thi công nhưng vẫn còn một số hạng mục tiến độ thi công chậm do chưa giải phóng được mặt bằng. Chúng tôi rất mong các cấp, các ngành tiếp tục tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong giải phóng mặt bằng với quan điểm đặt lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân lên hàng đầu; vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách; thông tin công khai, minh bạch, dân chủ và giải thích cho bà con hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, nhất là lợi ích khi dự án được đầu tư trên địa bàn.

Ông Lê Văn Toàn, xã Đông Xá (Đông Hưng)



Những năm qua, nhờ có sự hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh, của huyện, quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, một số xã trong tỉnh đã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các xã trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và cả các xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đang rất khó khăn trong việc thực hiện các tiêu chí, nhất là các tiêu chí cần kiệm kinh phí. Cử tri đề nghị tỉnh tháo gỡ khó khăn, có cơ chế phân chia nguồn thu hợp lý, tạo nguồn lực cho các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Việc đầu tư xây dựng khu dân cư kiểu mẫu hiện đang gặp trở ngại vì nguồn đầu tư lớn, khó thu hút nhà đầu tư, thêm vào đó nhiều khu đất được quy hoạch lại nằm trong khu dân cư nên không thuận tiện về giao thông. Vì vậy, chúng tôi đề nghị tỉnh thực hiện thí điểm xây dựng khu dân cư kiểu mẫu ở một số địa phương khi có đủ điều kiện, rút kinh nghiệm rồi nhân ra diện rộng.

Ông Nguyễn Hữu Xiển, xã Tân Phong (Vũ Thư)



Thời gian qua, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được UBND tỉnh, chính quyền cấp huyện và xã quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong nhân dân là rất lớn, việc cấp giấy chứng nhận còn chậm, vì vậy tôi đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, bảo đảm quyền lợi cho người dân.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Lượt Tổ chức chính quyền địa phương đã quy định rõ quyền hạn và trách nhiệm của đại biểu HĐND. Vì vậy, mỗi đại biểu cần không ngừng nỗ lực, phát huy vai trò là cầu nối giữa cử tri với Đảng, chính quyền.

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, toàn tỉnh có 62 đại biểu HĐND tỉnh, 312 đại biểu HĐND cấp huyện, 6.468 đại biểu HĐND cấp xã. Số lượng đại biểu chuyên trách, trình độ đại biểu đều tăng so với nhiệm kỳ trước. Hầu hết các đại biểu, nhất là đại biểu chuyên trách đã trải qua nhiều vị trí công tác, có kinh nghiệm thực tiễn, thời gian qua hoạt động rất tích cực giúp cho thường trực, các ban HĐND thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, vừa bảo đảm toàn diện vừa có chiều sâu, chất lượng hơn. Ngoài ra, việc phân công các đại biểu HĐND công tác ở cơ sở làm tổ trưởng các tổ đại biểu đã bảo đảm sinh hoạt tổ chủ động và linh hoạt, tăng cường tuyên truyền, triển khai hiệu quả các chính sách HĐND ban hành tại cơ sở. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chia sẻ: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đa số đại biểu HĐND đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, được cử tri tin cậy. Nhiều đại biểu HĐND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, tích cực học tập, nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, hoàn thiện kỹ năng của người đại biểu, không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền

Phát huy vai trò người đại biểu dân cử



Đại biểu HĐND huyện Đông Hưng nắm bắt tình hình tại cơ sở.

hạn được giao. Đặc biệt, tại các kỳ họp, nhiều đại biểu tích cực chuyển tải tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri tới nghị trường, đặt câu hỏi chất vấn chất lượng, không ngại tranh luận nếu câu trả lời chưa thỏa đáng. Đại biểu Tống Hồng Phong, Chủ tịch UBND xã Đông Quan (Đông Hưng) cho biết: Là đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ này là nhiệm kỳ thứ ba, tôi không ngừng nghiên cứu, nắm vững

chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn có giải pháp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, giúp đỡ, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế... Tôi cũng dành thời gian tham gia các buổi thăm tra, giám sát cùng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; nghiên cứu tài liệu, nhất là cơ chế, chính sách, các văn bản pháp luật liên quan để thảo luận, biểu quyết đúng, trúng các vấn đề tại kỳ họp.

nhập, xây dựng Đông Quan sớm trở thành xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới đô thị loại V.

Tuy số lượng đại biểu chuyên trách nhiệm kỳ này đã tăng song đại biểu lần đầu tham gia HĐND các cấp nhiều (cấp tỉnh 66,13%, cấp huyện 53,53%, cấp xã 38,76%), phần lớn đại biểu hoạt động kiêm nhiệm. Nhằm nâng cao năng lực, tăng tính chuyên nghiệp của từng đại biểu, HĐND tỉnh đã phối hợp với ngành nội vụ mở các lớp bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện về chính sách, pháp luật mới ban hành, cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương, đặc biệt là các kỹ năng cần có của người đại biểu dân cử. Đại biểu Đinh Thị Hoàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn chia sẻ: Những kiến thức, kỹ năng giảng viên truyền đạt tại lớp bồi dưỡng rất thiết thực, nhất là với những người lần đầu là đại biểu dân cử như tôi. Tôi đã áp dụng linh hoạt vào việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của đại biểu, đồng thời chủ động đi cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên chuyển tới kỳ họp HĐND tỉnh, cùng lãnh đạo Tỉnh đoàn có giải pháp bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ, giúp đỡ, tạo môi trường cho đoàn viên, thanh niên phát triển kinh tế... Tôi cũng dành thời gian tham gia các buổi thăm tra, giám sát cùng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; nghiên cứu tài liệu, nhất là cơ chế, chính sách, các văn bản pháp luật liên quan để thảo luận, biểu quyết đúng, trúng các vấn đề tại kỳ họp.

TRUNG HIỂU

Không tuyệt vọng trước "bóng đêm"

Số phận không cho những người khiếm thị một đời mắt sáng như bao người khác để có thể nhìn thấy cuộc sống tươi đẹp, nhưng thay vì sợ hãi, chán nản, tuyệt vọng, những người khiếm thị luôn biết cách làm cho cuộc sống bừng sáng bằng tinh thần lạc quan, ý chí, nghị lực phi thường của mình. Lớn lên ở vùng quê Duyên Hải (Hưng Hà), chị Nguyễn Thị Muôn không được may mắn như những bạn bè cùng trang lứa. Do di truyền từ người cha nên ngay từ khi sinh ra chị đã bị mù. Cuộc sống của một người khiếm thị luôn rất khó khăn do bị bó hẹp trong bóng tối, cùng với đó là sự tự ti, mặc cảm. Bố mẹ chỉ có chị là con duy nhất, bố bị khiếm thị, sức khỏe của mẹ cũng không được tốt nên hoàn cảnh gia đình

hết sức khó khăn. Năm 2005, qua sự giới thiệu của Hội Người mù huyện Hưng Hà, chị Muôn được tiếp nhận về Hội Người mù tỉnh. Ở đây chị được học nghề xoa bóp, bấm huyệt, thực học chữ braille (chữ nổi dành riêng cho người khiếm thị), được học bằng tinh thần lạc quan, ý chí, nghị lực phi thường. Điều quan trọng là ở đó chị được sống trong tình yêu thương, sự chăm sóc, chia sẻ của những người cùng cảnh ngộ, giúp chị có thêm động lực vượt lên ánh sáng cuộc đời. Càng đặc biệt hơn, chính ở nơi đây chị đã gặp được người bạn đời của mình để rồi kết quả của mỗi tình đẹp ấy là anh chị có một cậu con trai kháu khỉnh, thông minh, khỏe mạnh. Hiện nay, ngoài việc dạy

chữ cho những người khiếm thị, công việc chính của chị Muôn là làm nghề xoa bóp, bấm huyệt, thu nhập của hai vợ chồng từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. Nhờ đó chị có kinh tế để chăm sóc và nuôi dạy con, phụ giúp bố mẹ hai bên. Chị Muôn tâm sự: Có những thời điểm tôi cũng thấy bế tắc, mặc cảm với số phận; nhưng rất may, được sự chia sẻ, giúp đỡ của những người cùng cảnh ngộ ở Hội Người mù tỉnh, tôi nghĩ mình không được tuyệt vọng. Bây giờ mình càng phải sống mạnh mẽ hơn vì còn con nhỏ và bố mẹ già phải chăm lo. Cũng giống như chị Muôn, chị Phí Thị Thảo ở xã Thái Đô (Thái Thụy) có một tuổi thơ mặc cảm và tuyệt vọng do bị mù bẩm sinh. Trước đây, việc biết đọc sách, viết chữ với chị



Cuộc sống của con là động lực để chị Thảo nỗ lực, cố gắng mỗi ngày.

là điều "không tưởng" nhưng bằng tinh thần lạc quan và nghị lực, ý chí vươn lên, chị đã tìm đến Hội Người mù tỉnh để được học nghề, học chữ. Giờ đây chị đã có thể đọc, viết thành thạo. Ở đây chị cũng được học nghề xoa bóp, bấm huyệt, nhờ đó chị

có công việc ổn định. Chị Thảo cho biết: Vào mùa hè thì thu nhập được khoảng 5 - 6 triệu đồng/tháng, mùa đông thì thấp hơn. Giờ đây tôi có một đơn thân, cậu con trai do ảnh hưởng di truyền từ mẹ nên cũng không nhìn thấy rõ. Nhiều lúc cũng

buồn lắm nhưng nhờ những chia sẻ, động viên của các anh chị ở đây nên hai mẹ con vẫn giữ tinh thần lạc quan và cảm thấy cuộc sống vẫn còn những điều tốt đẹp đang chờ đợi mình. Để đồng hành cùng người khiếm thị, thời gian qua, các cấp hội người mù trong tỉnh đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp họ có thêm động lực, niềm tin vào cuộc sống. Những người khiếm thị đã và đang tìm thấy cho mình nguồn sáng cuộc đời. Ông Bùi Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh cho biết: Bản thân mỗi người sinh ra ai cũng mưu cầu sức khỏe, hạnh phúc. Người khiếm thị là những người yếu thế trong xã hội nhưng không vì vậy mà họ tuyệt vọng trước số phận. Ở Hội Người mù tỉnh, anh em chúng tôi luôn đồng viên, giúp đỡ nhau để vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay, Hội có 1.714 người khiếm thị được hưởng trợ cấp thường xuyên, 473 người được hưởng

các chính sách khác. Ngoài việc hỗ trợ hội viên về đào tạo nghề, việc làm, Tinh hội còn giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thời gian tới, Hội Người mù tỉnh tiếp tục triển khai cuộc vận động "Tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng hòa nhập cộng đồng". Duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", tạo tiền đề để đẩy mạnh các hoạt động hội. Tích cực thành lập chi hội và hướng dẫn chi hội hoạt động hiệu quả. Phần đầu sản xuất và thực thi trên một triệu gói tăm. Tăng cường trao đổi, thống nhất và cùng định hướng cho sự phát triển nghề xoa bóp, bấm huyệt giữa các cơ sở trong và ngoài luôn đồng viên, giúp đỡ nhau để vươn lên trong cuộc sống. Hiện nay, Hội có 1.714 người khiếm thị được hưởng trợ cấp thường xuyên, 473 người được hưởng